

บริษัท เอเชีย ฟรanchise จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มา พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.16 (ข) และข้อ 32 เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างซึ่งแสดง ในงบการเงินรวมจำนวน 1,113 ล้านบาท รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้ สำเร็จตามสัญญาตลอดช่วงเวลา โดยโอนอำนาจควบคุมสินทรัพย์ที่เกิดจากการก่อสร้างให้กับลูกค้า รายได้ค่า ก่อสร้างจะถูกรับรู้ด้วยวิธีปัจจุบันเข้าซึ่งคำนวณจากสัดส่วนของต้นทุนของสัญญาที่เกิดขึ้นในการทำงานจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งมีความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างไม่เหมาะสม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่อง สำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างของกลุ่มบริษัท โดย

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและคำนึงถึงภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา และ ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานการออกแบบและทดสอบระบบการควบคุมที่สำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้
- วิเคราะห์เปรียบเทียบรายการรายได้ค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้น
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายได้ค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและ ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา ในงบการเงิน รวมถึงรายการลดหนี้ที่ออกภายหลังระยะเวลาในงบการเงิน และ
- สอบทานใบสำคัญทั่วไปเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายได้ค่าก่อสร้าง

## การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย ที่พิจารณาว่าเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในธุรกิจดังกล่าวเป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวมประกอบกับในระหว่างปี 2566 ราคาเหรียญบิทคอยน์ (สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล) มีความผันผวนอย่างมากข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและวิธีการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์
- สอบทานวิธีการประเมินมูลค่าและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหมืองขุดซึ่งจัดทำโดยกลุ่มบริษัท

## เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของบริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามี การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวบรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

(นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7645

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท เอเชีย ทรีจีชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
<b>สินทรัพย์</b>					
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	213,179,968.09	214,369,225.36	78,888,007.33	52,062,509.43
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6,8	1,133,682,278.01	867,851,194.67	10,264,631.51	2,161,366.84
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	9	847,253,283.12	960,454,039.98	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	687,300,000.00	612,300,000.00
สินค้าคงเหลือ	10	22,181,996.61	53,677,717.26	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและผู้รับเหมา		53,530,473.93	143,257,953.86	-	-
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	11	2,778,694.22	-	-	-
สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	12	-	877,245,389.69	-	329,999,970.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>2,272,606,693.98</b>	<b>3,116,855,520.82</b>	<b>776,452,638.84</b>	<b>996,523,846.27</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	19	12,637,011.84	12,062,448.36	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	1,588,999,770.00	1,250,279,770.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	3,252,787.35	3,252,787.35	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	1,039,966,707.84	1,075,503,855.95	13,396,242.39	5,427,989.36
สิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบ	15	119,915,300.11	125,580,589.88	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	24	43,072,599.03	44,481,028.98	6,605,543.79	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	2,689,366.60	3,219,975.96	16,643.53	-
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล	17	157,123,232.98	36,808,514.62	-	-
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	18	53,596,128.99	40,338,844.68	38,840.58	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19	79,527,559.74	50,303,427.09	1,517,910.27	178,845.42
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>1,511,780,694.48</b>	<b>1,391,551,472.87</b>	<b>1,610,574,950.56</b>	<b>1,255,886,604.78</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>3,784,387,388.46</b>	<b>4,508,406,993.69</b>	<b>2,387,027,589.40</b>	<b>2,252,410,451.05</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	56,196,552.35	109,717,322.73	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,21	963,212,713.69	1,108,590,171.65	6,548,065.34	6,470,117.83
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นและดอกเบี้ยค้างจ่าย	22	84,127,544.51	81,671,640.63	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	16,401,768.00	18,000,000.00	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	24	12,034,804.66	12,154,196.86	1,506,989.71	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	9	96,665,761.12	143,687,122.27	-	-
หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	688,154,542.40	-	688,154,542.40	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,276,149.39	90,728.25	-	-
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11	-	10,424,192.29	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	26	-	2,885,000.00	-	2,885,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		70,000.00	-	-	-
หนี้สินที่จัดประเภทหนี้สินถือไว้เพื่อขาย	12	-	116,065,283.75	-	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,919,139,836.12</b>	<b>1,603,285,658.43</b>	<b>696,209,597.45</b>	<b>9,355,117.83</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาว	23	-	16,401,768.10	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	24	32,914,055.86	34,104,349.08	5,292,757.00	-
หุ้นกู้	25	-	682,607,673.41	-	682,607,673.41
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	31,146,053.08	32,326,520.47	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	26	9,885,549.04	12,250,067.78	776,420.00	3,466,002.75
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		232,650.14	242,280.86	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>74,178,308.12</b>	<b>777,932,659.70</b>	<b>6,069,177.00</b>	<b>686,073,676.16</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,993,318,144.24</b>	<b>2,381,218,318.13</b>	<b>702,278,774.45</b>	<b>695,428,793.99</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย ทรีจีชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>				
<b>ทุนจดทะเบียน</b>				
หุ้นสามัญ 659,999,962 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	659,999,962.00	659,999,962.00	659,999,962.00	659,999,962.00
<b>ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว</b>				
หุ้นสามัญ 659,999,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	659,999,862.00	659,999,862.00	659,999,862.00	659,999,862.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	369,183,857.00	369,183,857.00	369,183,857.00	369,183,857.00
<b>กำไรสะสม</b>				
<b>จัดสรรแล้ว</b>				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	27 66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	587,539,841.05	602,083,602.27	589,565,095.95	461,797,938.06
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	101,598,928.56	125,294,461.83	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,784,322,488.61	1,822,561,783.10	1,684,748,814.95	1,556,981,657.06
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	6,746,755.61	304,626,892.46	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,791,069,244.22</b>	<b>2,127,188,675.56</b>	<b>1,684,748,814.95</b>	<b>1,556,981,657.06</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,784,387,388.46</b>	<b>4,508,406,993.69</b>	<b>2,387,027,589.40</b>	<b>2,252,410,451.05</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอเชีย ฟรີจิ้น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กำไรหรือขาดทุน:</b>				
<b>รายได้</b>				
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	1,112,765,902.66	1,470,197,216.96	-	-
รายได้จากการขายและการให้บริการ	146,503,928.73	303,773,864.57	-	7,500,000.00
รายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล	239,478,835.80	43,397,431.21	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	177,209,984.00	-	177,209,984.00	88,000,000.00
กำไรจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล	6,582,318.05	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	471,239.57	-	-	-
รายได้อื่น	4,594,182.33	6,325,401.84	5,920,700.52	25,940,574.18
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,687,606,391.14</b>	<b>1,823,693,914.58</b>	<b>183,130,684.52</b>	<b>121,440,574.18</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนงานก่อสร้าง	998,760,866.37	1,494,264,788.01	-	-
ต้นทุนขายและการให้บริการ	143,454,748.24	320,612,145.93	-	4,806,767.66
ต้นทุนจากสินทรัพย์ดิจิทัล	256,055,407.59	72,806,566.16	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	112,000,416.67	128,205,568.18	22,809,243.52	12,777,227.89
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	19,989,884.09	-	19,883.70
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,510,271,438.87</b>	<b>2,035,878,952.37</b>	<b>22,809,243.52</b>	<b>17,603,879.25</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน</b>	<b>177,334,952.27</b>	<b>(212,185,037.79)</b>	<b>160,321,441.00</b>	<b>103,836,694.93</b>
รายได้ทางการเงิน	286,908.61	-	47,103,808.08	-
ต้นทุนทางการเงิน	29 (57,517,681.20)	(26,558,268.35)	(48,127,848.56)	(17,367,049.30)
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>120,104,179.68</b>	<b>(238,743,306.14)</b>	<b>159,297,400.52</b>	<b>86,469,645.63</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	18 (20,820,231.72)	25,345,838.94	(30,749,429.83)	(16,986,192.11)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>99,283,947.96</b>	<b>(213,397,467.20)</b>	<b>128,547,970.69</b>	<b>69,483,453.52</b>
<b>การดำเนินงานที่ยกเลิก</b>				
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานยกเลิก - สูญเสียจากภาษีเงินได้	-	110,532,497.71	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	99,283,947.96	(102,864,969.49)	128,547,970.69	69,483,453.52
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(4,141,191.33)	(887,742.11)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน:				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ				
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	244,876.20	536,819.40	(780,812.80)	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>(3,896,315.13)</b>	<b>(350,922.71)</b>	<b>(780,812.80)</b>	<b>-</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>95,387,632.83</b>	<b>(213,748,389.91)</b>	<b>127,767,157.89</b>	<b>69,483,453.52</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย ฟูจิซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(3,896,315.13)	(350,922.71)	(780,812.80)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	95,387,632.83	(103,215,892.20)	127,767,157.89	69,483,453.52
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	99,069,220.43	(213,421,879.62)	128,547,970.69	69,483,453.52
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	214,727.53	24,412.42	-	-
	99,283,947.96	(213,397,467.20)	128,547,970.69	69,483,453.52
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	95,172,905.30	(213,773,097.14)	127,767,157.89	69,483,453.52
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	214,727.53	24,707.23	-	-
	95,387,632.83	(213,748,389.91)	127,767,157.89	69,483,453.52
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานยกเลิก</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	-	101,133,291.35	-	-
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	9,399,206.36	-	-
	-	110,532,497.71	-	-
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จากการดำเนินงานยกเลิก</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	-	101,133,291.35	-	-
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	9,399,206.36	-	-
	-	110,532,497.71	-	-
<b>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.1504	(0.3234)	0.1948	0.1053
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จากการดำเนินงานยกเลิก	-	0.1532	-	-
	0.1504	(0.1702)	0.1948	0.1053

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ		กำไรสะสม		รวม
	ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	659,999,862.00	369,183,857.00	66,000,000.00	431,912,658.26	1,527,096,377.26
จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(39,598,173.72)	(39,598,173.72)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	69,483,453.52	69,483,453.52
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	659,999,862.00	369,183,857.00	66,000,000.00	461,797,938.06	1,556,981,657.06
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	659,999,862.00	369,183,857.00	66,000,000.00	461,797,938.06	1,556,981,657.06
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	127,767,157.89	127,767,157.89
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	659,999,862.00	369,183,857.00	66,000,000.00	589,565,095.95	1,684,748,814.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย ทรัสต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม									
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ									
		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น								ส่วนของผู้มี	
		ทุนเรือนหุ้นที่ออก		กำไรสะสม				กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		ส่วนของผู้มี	
		และชำระ		กำไรสะสม		ผลต่างจากการ		องค์ประกอบอื่น		ส่วนของผู้มี	
		เพิ่มมูลค่าแล้ว		ยังไม่ได้จัดสรร		แปลงทางการเงิน		ของส่วนของผู้ถือหุ้น		ไม่มีอำนาจควบคุม	
หมายเหตุ		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนได้เสีย	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น	ของบริษัทย่อย	รวม	รวม
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565</b>	659,999,862.00	369,183,857.00	66,000,000.00	753,433,839.67	5,731,383.86	101,146,478.10	106,877,861.96	1,955,495,420.63	6,507,320.85	1,962,002,741.48
	การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯใหญ่										
	ในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	19,304,341.98	19,304,341.98	19,304,341.98	-	19,304,341.98
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง										
	จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	288,695,658.02	288,695,658.02
	จ่ายเงินปันผล	-	-	-	(39,598,173.72)	-	-	-	(39,598,173.72)	-	(39,598,173.72)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(111,752,063.68)	(887,742.11)	-	(887,742.11)	(112,639,805.79)	9,423,913.59	(103,215,892.20)
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>	<b>659,999,862.00</b>	<b>369,183,857.00</b>	<b>66,000,000.00</b>	<b>602,083,602.27</b>	<b>4,843,641.75</b>	<b>120,450,820.08</b>	<b>125,294,461.83</b>	<b>1,822,561,783.10</b>	<b>304,626,892.46</b>	<b>2,127,188,675.56</b>
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566</b>	659,999,862.00	369,183,857.00	66,000,000.00	602,083,602.27	4,843,641.75	120,450,820.08	125,294,461.83	1,822,561,783.10	304,626,892.46	2,127,188,675.56
	การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯใหญ่										
	ในบริษัทย่อย	-	-	-	(113,857,857.85)	-	(19,554,341.94)	(19,554,341.94)	(133,412,199.79)	-	(133,412,199.79)
	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง										
	จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	(298,094,864.38)	(298,094,864.38)
	กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	99,314,096.63	(4,141,191.33)	-	(4,141,191.33)	95,172,905.30	214,727.53	95,387,632.83
	<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>	<b>659,999,862.00</b>	<b>369,183,857.00</b>	<b>66,000,000.00</b>	<b>587,539,841.05</b>	<b>702,450.42</b>	<b>100,896,478.14</b>	<b>101,598,928.56</b>	<b>1,784,322,488.61</b>	<b>6,746,755.61</b>	<b>1,791,069,244.22</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	120,104,179.68	(238,743,306.14)	159,297,400.52	86,469,645.63
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานยกเลิก	-	123,817,354.69	-	-
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ดอกเบี้ยรับ	(286,908.61)	(685,133.40)	(47,103,808.08)	(25,940,574.18)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	122,985,338.63	80,048,517.74	2,376,349.69	56,687.03
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล	(6,582,318.02)	6,585,958.23	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(15,136,917.00)	6,641,256.29	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(26,168.22)	10,698,817.33	(26,168.22)	-
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(177,209,984.00)	(88,000,000.00)
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า	-	(12,605.92)	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,413,813.26	6,215,012.45	629,604.45	1,592,136.54
(กำไร) ขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน	-	12,355,601.55	-	-
ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	-	(234,447.66)	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	-	4,301,644.55	-	-
ขาดทุนจากการค้ำประกันกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)	-	965,274.90	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	57,517,680.92	28,224,106.63	48,127,848.56	17,367,049.30
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	281,988,700.64	40,178,051.24	(13,908,757.08)	(8,455,055.68)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	901,722,469.27	(227,129,494.28)	(814,939.89)	(666,729.49)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	(847,253,283.12)	-	-	-
สินทรัพย์ดิจิทัล	(113,732,400.34)	(43,394,472.85)	-	-
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนใช้งาน	(53,530,473.93)	29,407,130.87	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,459,742.12	4,741,723.04	-	2,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(11,496,394.52)	-	(524,124.96)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(404,726,174.56)	114,657,318.72	(30,710,322.90)	193,025.34
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	84,511,564.26	-	-	-
ประมาณการผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง	-	18,414,339.41	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(106,069,812.51)	(4,596,507.32)	-	-
เงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(253,126,062.69)	(67,721,911.17)	(45,958,144.83)	(8,926,759.83)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	286,908.61	658,133.40	39,000,543.41	25,940,574.18
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(53,447,375.73)	(9,106,404.74)	(42,580,979.57)	(88,397.25)
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	4,884,294.69	-	-
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(18,634,810.58)	(94,499,666.11)	-	(18,285,537.33)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(8,663,332.00)	(1,304,880.00)	(6,985,000.00)	(2,359,360.82)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(333,584,672.39)</b>	<b>(167,090,433.93)</b>	<b>(56,523,580.99)</b>	<b>(3,719,481.05)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	507,209,954.00	308,000,000.00	507,209,954.00	308,000,000.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะกำกับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(12,637,011.84)	2,597,140.34	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย	-	(441,686,914.11)	(338,720,000.00)	(650,279,800.00)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(229,000,000.00)	(740,000,000.00)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น	-	-	-	(385,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	154,000,000.00	870,000,000.00
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,820,862.28	1,547,480.46	400,000.00	-
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(94,090,925.74)	(197,483,742.56)	(8,968,154.35)	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(212,919.53)	(1,395,271.56)	-	-
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>409,089,959.17</b>	<b>(328,421,307.43)</b>	<b>84,921,799.65</b>	<b>(597,279,800.00)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(53,520,770.38)	(13,692,659.15)	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	91,500,000.00
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(91,500,000.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	-	691,700,000.00	-	691,700,000.00
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,173,773.57)	(90,745,253.66)	(1,572,720.76)	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(18,000,000.10)	(13,500,000.09)	-	-
เงินสดจ่ายคืนทุนทางการเงิน	-	(22,702,032.89)	-	(22,702,032.89)
เงินสดจ่ายปันผล	-	(39,598,173.72)	-	(39,598,173.72)
<b>เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(76,694,544.05)</b>	<b>511,461,880.49</b>	<b>(1,572,720.76)</b>	<b>629,399,793.39</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(1,189,257.27)	15,977,139.13	26,825,497.90	28,400,512.34
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	(887,578.51)	-	-
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b>	<b>(1,189,257.27)</b>	<b>15,089,560.62</b>	<b>26,825,497.90</b>	<b>28,400,512.34</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี</b>	<b>214,369,225.36</b>	<b>596,386,988.05</b>	<b>52,062,509.43</b>	<b>23,661,997.09</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก</b>	<b>-</b>	<b>(397,107,323.31)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>	<b>213,179,968.09</b>	<b>214,369,225.36</b>	<b>78,888,007.33</b>	<b>52,062,509.43</b>

**ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม**

รายการที่มีใช้เงินสด

สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า

14,747,283.73      23,077,900.80      -      -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

## 1. ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ เอ ชั้นที่ 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดคือ บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บบ์ สตูดิโอ จำกัด โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 22.12 (2565: ถือหุ้นร้อยละ 22.12)

บริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” ประกอบธุรกิจหลักในธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ รับเหมาก่อสร้างโครงการพลังงานทางเล็กลงและระบบสาธารณูปโภคประเภทต่างๆแบบครบวงจร รวมถึงให้บริการด้านดำเนินการและการบำรุงรักษา ดำเนินธุรกิจระบบสาธารณูปโภค ธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ และธุรกิจจำหน่ายน้ำดื่ม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศมองโกเลียเพื่อให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ ในนามบริษัท เอทู เทคโนโลยี มองโกเลีย จำกัด โดยบริษัทย่อย เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงโดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

## 2. เกณฑ์การนำเสนองบการเงิน

งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่ต้องขบในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ไปถือปฏิบัติ กิจการเปิดเผยเรื่องการ ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงิน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้แสดงเป็นหลักพันหรือหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการของงบการเงินของกลุ่มบริษัท

#### ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐานฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่ผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการของงบการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

4. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม

4.1 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่จัดตั้ง	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	
			2566	2565
<b>บริษัทย่อยทางตรง</b>				
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	การให้บริการรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับ โครงการพลังงานทางเลือกและระบบสาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ แบบครบวงจร รวมถึงให้บริการด้านดำเนินการและการบำรุงรักษา (O&M) และดำเนินธุรกิจระบบสาธารณูปโภค	ไทย	100.00	100.00
บริษัท เอเชีย ฟริชชีน เอ.ที. จำกัด (สิ้นสุดการเป็นรายการระหว่างกันเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566)	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะ	ไทย	-	100.00
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไมนิ่ง จำกัด	ซื้อขาย ชุด แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล	ไทย	100.00	100.00
บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ให้บริการในด้าน Engineering Service ให้บริการงานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล	ไทย	100.00	100.00
บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด (เป็นบริษัทย่อยทางตรงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566)	จัดจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท ธุรกิจน้ำ รวมถึงโรงงานผลิตไอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ และผสมสารเคมี เพื่อจำหน่ายในกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือเพื่อใช้เพื่อจำหน่ายแก่ชุมชน และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมกรให้บริการงานก่อสร้างโครงการ และให้บริการดูแลบำรุงรักษา	ไทย	100.00	-

บริษัท เอเชีย ฟริซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

		สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)		
บริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อม	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่จัดตั้ง	2566	2565
บริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เป็นบริษัทย่อยทางตรงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566)	ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ สาธารณูปโภค	ไทย	100.00	-
<u>บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือโดย บริษัท เอเชีย ฟริซัน เอ.ที. จำกัด)</u>				
บริษัท เอเชียฟริซันเทค จำกัด (สิ้นสุดการเป็นรายการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566)	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะ	ไทย	-	100.00
<u>บริษัทย่อยทางอ้อม (ถือโดย บริษัท เอทู เทค โนโลยี จำกัด)</u>				
บริษัท ชลกิจสากล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ	ไทย	98.12	98.12
บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด (เป็นบริษัทย่อยทางตรงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566)	จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงาน โครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจ โรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุก ประเภท ธุรกิจน้ำรวมถึง โรงงานผลิตไอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ และ ผสมสารเคมี เพื่อจำหน่ายใน กิจการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือเพื่อใช้เพื่อจำหน่ายแก่ชุมชน และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม และให้บริการ ออกแบบ ให้คำปรึกษาด้าน วิศวกรรมกรให้บริการงานก่อสร้าง โครงการ และให้บริการดูแล บำรุงรักษา	ไทย	-	100.00
บริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เป็นบริษัทย่อยทางตรงเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2566)	ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ สาธารณูปโภค	ไทย	-	100.00
บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด	ที่ปรึกษางานก่อสร้าง และรับ ก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ	เวียดนาม	100.00	100.00
บริษัท เอทู เทคโนโลยี มองโกเลีย จำกัด	ให้บริการในด้าน Engineering Procurement Service	มองโกเลีย	100.00	-

4.2 บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อให้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย

4.3 บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท่างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

## บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 4.4 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- 4.5 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้างระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- 4.6 สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- 4.7 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมคือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 4.8 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

## 5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

### 5.2 สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ

สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง รวมถึงการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตปกติ

วัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตและต้นทุนการให้บริการเมื่อมีการเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย สারণค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพจะตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือสินค้าที่เก็บไว้นาน

### 5.3 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัท จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้อย่างแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

## บริษัท เอเชีย ฟริชชี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มบริษัทตราสารหนี้สินทางการเงินก็คือเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้วมีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตราสารหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากกรณีสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระ การจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญาโดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

#### การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

## บริษัท เอเชีย ฟริชชี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 5.4 ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยรับในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

#### 5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน และปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าที่ลดลงดังกล่าวแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### 5.6 กลุ่มสินทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทสินทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขาย

กลุ่มสินทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทสินทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป โดยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ดังกล่าวต้องมีไว้พร้อมขายในสภาพปัจจุบัน และการขายต้องมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก

กลุ่มสินทรัพย์ (หนี้สิน) ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทสินทรัพย์ (หนี้สิน) ที่ถือไว้เพื่อขาย แสดงด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

#### 5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทำการขายและต้นทุนในการกู้ยืม หลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา

#### 5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม



## บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างแก่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์ (จำนวนปี)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	25 – 30
เครื่องจักร และอุปกรณ์	5 – 10
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 – 20
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	4 – 10
ยานพาหนะ	4 – 5

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

## บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยนำราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ได้ดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์ (จำนวนปี)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 10

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้ง

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

#### 5.10 สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

##### การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

##### รายได้จากการขุดสกุลเงินดิจิทัล

กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมกับผู้ให้บริการเหมืองขุดบิตคอยน์แบบกลุ่ม (Bitcoin mining pool) โดยทำการประมวลผลเพื่อตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมในระบบบล็อกเชน โดยกลุ่มบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัลจากผู้ให้บริการเหมืองขุดบิตคอยน์แบบกลุ่ม รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ให้บริการและได้รับเหรียญสกุลเงินดิจิทัลจากผู้ให้บริการเหมืองขุดบิตคอยน์แบบกลุ่มแล้ว โดยแสดงมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับเหรียญสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งใช้ราคาปิดจากเว็บไซต์กลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล ([www.coinmarketcap.com](http://www.coinmarketcap.com)) (“CoinMarketCap”)

##### สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

เนื่องจากธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเป็นธุรกรรมที่ใหม่สำหรับทั่วโลก และยังไม่ได้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง กลุ่มบริษัทได้พิจารณาว่าการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว จึงได้นำหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาประยุกต์ใช้ และจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

## บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลตามราคาทุน ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา ภายหลังจากได้รับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลแสดงมูลค่าด้วยมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนทุกปี ว่าสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล โดยจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมวัดจากราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจาก CoinMarketCap และแปลงค่าเป็นเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนเมื่อกกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 5.11 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

##### กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

##### สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

## บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์ (จำนวนปี)
อาคาร	2 - 8
ยานพาหนะ	3

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

#### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงค่าใช้จ่ายสิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทหลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

#### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### 5.12 การค้ำของสินทรัพย์

การค้ำของสินทรัพย์ ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน การรับรู้ขาดทุนจากการค้ำจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้ำบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

## บริษัท เอเชีย ฟริชชี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

#### 5.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงมูลค่าราคาทุน

#### 5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและผลประโยชน์จากการทำงานเป็นระยะเวลานาน ตามจำนวนปีที่กำหนด ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยและผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สิน โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้พิจารณาว่าการบริการในแต่ละงวดก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และวัดมูลค่าแต่ละหน่วยแยกจากกันเพื่อรวมเป็นภาระผูกพันงวดสุดท้าย ต้นทุนบริการในอดีตรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดช่วงอายุงานเฉลี่ยจนกว่าผลประโยชน์ที่ปรับเปลี่ยนนั้นจะตกเป็นสิทธิขาดของพนักงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู้เป็นรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น และรับรู้จำนวนสะสมในบัญชีกำไรสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

## บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย คัดลดโดยวิธีคิดลด ผลประโยชน์แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected unit credit method) เพื่อกำหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน โดยรับรู้เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู้ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนบริการในอดีต ดอกเบี้ยสุทธิ จากหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ ผลกำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ ซึ่งรวมถึงผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที

#### 5.15 การประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สิน จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกฎบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย หรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้ อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

#### 5.16 การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัท คาดว่า จะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิ จากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ โดยมีนโยบายดังนี้

##### ก) รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่ง โดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่ได้รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

##### ข) รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจำนวนเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญาบวกจำนวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อชดเชยหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามที่ควรปฏิบัติให้สำเร็จตามสัญญาตลอดช่วงเวลาโดยโอนอำนาจควบคุมสินทรัพย์ที่เกิดจากการก่อสร้างให้กับลูกค้า รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ด้วยวิธีบัญชีนำเข้าซึ่งคำนวณจากสัดส่วนของต้นทุนของสัญญาที่เกิดขึ้นในการทำงานจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้วิธีการดังกล่าว ถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสะท้อนภาพการโอนบริการ

## บริษัท เอเชีย ฟริชชี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หากไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่า ต้นทุนการก่อสร้างตามสัญญาที่เกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับต้นทุนนั้นคืน

#### ผลขาดทุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ต้นทุนค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญาในงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### มูลค่างานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินและเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการเรียกเก็บเงินลูกค้าสำหรับการก่อสร้างตามขั้นความสำเร็จของงาน เมื่อบรรลุขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งรับรองงานที่ทำสำเร็จซึ่งลงนามรับรองโดยผู้ประเมินอิสระและใบแจ้งหนี้สำหรับขั้นตอนที่สำเร็จ กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่างานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินและแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และจำนวนดังกล่าวจะถูกจัดเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อมีการส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้า หากจำนวนที่เรียกเก็บเงินมีจำนวนเกินกว่ารายได้ที่ได้รับรู้ไว้ตามวิธีบัญชีนำเข้า บริษัทฯ จะบันทึกส่วนต่างเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและแสดงรายการเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างในงบแสดงฐานะการเงิน

#### งานระหว่างก่อสร้าง

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างที่ต้องทำในอนาคตรับรู้เป็นงานระหว่างก่อสร้าง หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับต้นทุนนั้นคืน

- ค) รายได้จากบริการ รับรู้เมื่อได้ให้บริการเสร็จสิ้นและส่งมอบงาน
- ง) ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
- จ) รายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัลรับรู้เมื่อได้รับผลตอบแทนจากการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล

#### 5.17 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

#### 5.18 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนวันแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

## บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการอื่น ไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ บริษัทฯ เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะทำให้ บริษัทฯ เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

#### 5.19 ข้อมูลจำแนกส่วนงาน

ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยง และผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้แก่ งานก่อสร้าง, ผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ, จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้าง และที่ปรึกษางานก่อสร้าง ซึ่งสัดส่วนรายได้ถึงร้อยละ 10 ของรายได้รวม งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทจึงได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามสัดส่วนงานธุรกิจดังกล่าว



## บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 5.20 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

#### 5.21 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลกำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

#### 5.22 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารที่สำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

#### 5.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

## บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าบัญชีสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่าบัญชีแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 5.24 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ และตั้งสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมทั้งการแสดงผลได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ประมาณการและสมมติฐานที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้นโดยประมาณการทางการบัญชีที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

##### 5.24.1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

###### **การระงับภาระที่ต้องปฏิบัติ**

ในการระงับภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น

###### **การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้**

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการ ในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ควบคุมโครงการของกลุ่มบริษัท และการรับรองความสำเร็จของงานโดยลูกค้า

## บริษัท เอเชีย ฟริซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- 5.24.2 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างและประมาณการผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและนำมาคำนวณจำนวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บริษัทฯ จะทำการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ พิจารณาผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการ โดยเปรียบเทียบต้นทุนโครงการก่อสร้างทั้งหมดกับมูลค่าตามสัญญาก่อสร้างของแต่ละโครงการ
- 5.24.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
- ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ รวมถึงต้นทุนการรีดถอน เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
- นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้ำค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้ำค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น
- 5.24.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
- 5.24.5 ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
- หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 5.24.6 สัญญาเช่า

**การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า**

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล กลุ่มบริษัทจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

**การจัดประเภทของสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า**

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

**ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา**

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

#### 5.24.7 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญเกิดขึ้น โดยไม่มีการบันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความทางกฎหมายไว้ในงบการเงิน

## บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 6. รายการธุรกิจกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่สรุปข้างล่างนี้ ซึ่งรายการเหล่านี้เกิดขึ้นตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งมูลฐานที่ใช้ในการจัดทำรายการบางกรณีอาจแตกต่างจากมูลฐานที่ใช้สำหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

##### 6.1 ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน *
บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย *
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน **
บริษัท เอฟซีเอส เทคโนโลยี จำกัด	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน***
บริษัท เอทู วอเตอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน***
บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริษัท ชลกิจสากล จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริษัท เอทู เทคโนโลยี มองโกเลีย จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บบ สตูดิโอ จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) / ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บบ สตูดิโอ จำกัด / ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย

\* สิ้นสุดการเป็นรายการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 (หมายเหตุ 12.1)

\*\* เริ่มต้นการเป็นรายการระหว่างกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 (หมายเหตุ 12.2)

\*\*\* เริ่มต้นการเป็นบริษัทย่อยทางตรง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 (หมายเหตุ 12.3)

บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

6.2 รายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	(หน่วย: พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2565	2566	2565	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	7,500	อัตราที่ตกลงตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	-	-	46,965	25,816	อัตราที่ตกลงตามสัญญา
รายได้อื่น	-	-	5,547	-	อัตราที่ตกลงตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	88	อัตราที่ตกลงตามสัญญา
ค่าเช่าจ่าย	-	-	1,800	24	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท เอนู เทคโนโลยี จำกัด	-	-	6,110	-
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไมนิ่ง จำกัด	-	-	1,444	-
บริษัท เอฟซีเอส เทคโนโลยี จำกัด	-	-	132	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,686	-

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท เอนู เทคโนโลยี จำกัด	-	-	158	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	158	-

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธันวาคม 2565	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2566
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	612,300	187,000	(112,000)	687,300
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด	-	42,000	(42,000)	-
รวม	612,300	229,000	(154,000)	687,300

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นไม่มีหลักประกัน มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.0 - 7.05 ต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
	ผลประโยชน์ระยะสั้น	26,040	38,013	10,904
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,974	2,215	680	1,548
รวม	28,014	40,228	11,584	11,463

6.3 การค้าประกันหนี้สินระหว่างกันและอื่น ๆ

บริษัทและกลุ่มบริษัทได้เข้าค้าประกันหนี้สินระหว่างกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 34.3

บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินสดในมือ	937	78	-	22
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	46,791	68,822	35,861	51,625
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	165,452	144,478	43,027	416
เช็คในมือ	-	991	-	-
รวม	<u>213,180</u>	<u>214,369</u>	<u>78,888</u>	<u>52,063</u>

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกำหนด

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น</b>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	113,350	87,522	-	-
ไม่เกิน 3 เดือน	167,514	186,871	-	-
3 – 6 เดือน	52,713	144,220	-	-
6 – 12 เดือน	434,699	107,482	-	-
มากกว่า 12 เดือน	167,544	85,758	-	-
รวมลูกหนี้การค้า – บริษัทอื่น	<u>935,820</u>	<u>611,853</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</b>				
เงินทดรองจ่าย	89,670	93,311	-	-
ลูกหนี้กรมสรรพากร	37,881	55,674	1,886	853
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	23,961	36,448	227	4
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	22,555	43,494	451	1,300
ภาษีซื้อรอรับส่ง	19,614	20,658	15	4
ลูกหนี้อื่น – บริษัทอื่น	3,697	3,781	-	-
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	448	2,586	-	-
ลูกหนี้อื่น – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	7,686	-
อื่น ๆ	36	46	-	-
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>197,862</u>	<u>255,998</u>	<u>10,265</u>	<u>2,161</u>
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	<u>1,133,682</u>	<u>867,851</u>	<u>10,265</u>	<u>2,161</u>



บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

9. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา</b>				
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	435,179	627,362	-	-
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	412,074	333,092	-	-
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	847,253	960,454	-	-
<b>หนี้สินที่เกิดจากสัญญา</b>				
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	85,366	125,273	-	-
ประมาณการผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง	9,014	18,414	-	-
ประมาณการหนี้สินจากการบริการหลังส่งมอบโครงการ	2,285	-	-	-
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	96,665	143,687	-	-

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	22,182	52,684	-	-
สินค้าสำเร็จรูป	-	994	-	-
รวม	22,182	53,678	-	-
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	-	-	-	-
รวมสินค้าคงเหลือ	22,182	53,678	-	-

บริษัท เอเชีย ฟริชชี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

11. สินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

บริษัทย่อยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหลายสัญญา ซึ่งสัญญามีอายุระหว่าง 5 – 8 เดือน

สัญญาซื้อที่ธนาคารซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 1.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2565: 5.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
สัญญาซื้อที่ธนาคารซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	40,825	200,850
ยอดคงเหลือตามสัญญา	38,046	211,274
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยง	2,779	(10,424)

ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และได้แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ภายใต้บัญชี “กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน” หรือ “ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน”

**บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย**

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของกิจการซึ่งแสดงตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สัดส่วนร้อยละ							
	ทุนชำระแล้ว		ของการลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</b>								
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	700	600	100	100	700	600	-	-
บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ เอ.ที. จำกัด	-	550	-	60	-	-	-	-
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไมนิ่ง จำกัด	800	647	100	100	802	649	-	-
บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	8	1	100	100	8	1	-	-
บริษัท เอฟซีเอส เทคโนโลยี จำกัด***	10	-	100	-	4	-	-	-
บริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด***	69	-	100	-	75	-	-	-
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด</b>								
บริษัท ชลกิจสากล จำกัด	120	120	98	98	-	-	-	-
บริษัท เอฟซีเอส เทคโนโลยี จำกัด	-	10	-	100	-	-	-	-
บริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด	-	19	-	100	-	-	-	-
บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด	1	1	100	100	-	-	-	-
บริษัท เอทู เทคโนโลยี มองโกเลีย จำกัด	3	-	100	-	-	-	-	-
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ เอ.ที. จำกัด</b>								
บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์แทค จำกัด	-	1	-	100	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ					1,589	1,250	-	-

\*\*\*เริ่มต้นการเป็นบริษัทย่อยทางตรง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566

## บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 12.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัทย่อย

บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด

##### ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด (“APAT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ซึ่งบริษัทถือหุ้นจำนวน 54,999,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดและทุนชำระแล้วของ APAT) จำนวน 22,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ APAT ในราคาหุ้นละ 14 บาท มูลค่าซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 308 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (วันที่จำหน่าย) บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด (“APAT”) จำนวนร้อยละ 40 เป็นเงินสดจำนวนเงิน 308 ล้านบาท ทำให้ส่วนได้เสียลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 59.99 โดยที่อำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 19.30 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงินรวม 88 ล้านบาท

##### ครั้งที่ 2

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด (“APAT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 32,999,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ APAT ให้แก่ บริษัท ทีเอ็นเอ จำกัด (“TNA”) ในราคาหุ้นละ 15.37 บาท มูลค่าซื้อขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 507,209,954 บาท

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยตกลงชำระราคาซื้อขายดังนี้

- ก) ผู้ซื้อจะชำระราคาซื้อขายหุ้นส่วนแรก เป็นเงินจำนวน 50,720,995.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมด (บริษัทได้รับชำระแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566)
- ข) ผู้ซื้อจะชำระราคาซื้อขายหุ้นส่วนที่เหลือ เป็นเงินจำนวน 456,488,958.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมด โดยการออกและส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 2 ฉบับ ซึ่งตกลงจะใช้เงินให้แก่ผู้ขายตามรายละเอียดดังนี้
  - 1) ตัวสัญญาใช้เงินมูลค่า 50,720,995.40 บาท โดยมีกำหนดใช้เงินในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 หรือวันที่อื่นใดตามที่คู่สัญญาดตกลงกัน
  - 2) ตัวสัญญาใช้เงินมูลค่า 405,767,963.20 บาท โดยมีกำหนดใช้เงินในวันที่ 15 เมษายน 2566 หรือวันที่อื่นใดตามที่คู่สัญญาดตกลงกัน

ตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ผู้ซื้อจะได้จำหน่ายหุ้นของบริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด เพื่อเป็นหลักประกัน

**บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่สัญญาจะมีผลสมบูรณ์ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขายในงบแสดงฐานะการเงินรวม และวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย โดยมูลค่าที่ต่ำกว่าคือมูลค่าตามบัญชี

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก บริษัท ฯ แสดงสินทรัพย์ หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทข้างต้น เป็นรายการแยกต่างหาก ภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” “หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแยกแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทข้างต้นเป็น “กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก” ในส่วนของกำไรขาดทุนรวมและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ที่แสดงเปรียบเทียบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท ฯ ได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินรวม 2565	งบเฉพาะกิจการ 2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	397,107	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	145,685	-
สินค้าคงเหลือ	91,405	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	330,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	239,930	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	2,464	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	654	-
<b>สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย</b>	<b>877,245</b>	<b>330,000</b>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	92,594	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	23,466	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5	-
<b>หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็น สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย</b>	<b>116,065</b>	<b>-</b>

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
รายได้	-	802,712
ค่าใช้จ่าย	-	(678,895)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	-	123,817
ภาษีเงินได้	-	(13,285)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานยกเลิก	-	110,532

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
งบกระแสเงินสด		
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานที่ยกเลิก		
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน	-	146,689
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-	(4,346)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	-	(79,387)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานที่ยกเลิก	-	62,956

12.2 การซื้อบริษัทย่อย

บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ซูเปอร์ กรีน ไม่นิ่ง จำกัด”)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ซูเปอร์ กรีน ไม่นิ่ง จำกัด (“SGM”) (ทุนจดทะเบียนจำนวน 136 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 64 ล้านบาท) จำนวน 13,599,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SGM จาก บริษัท ซูเปอร์ เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SUPER” หรือ “ผู้ขาย”) มูลค่าซื้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66 ล้านบาท จากนั้นจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อ SGM จาก บริษัท ซูเปอร์ กรีน ไม่นิ่ง จำกัด เป็น บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด และดำเนินการเรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 72 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 664 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 736 ล้านบาท แผนการลงทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการชุด สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล โดยจะทยอยเพิ่ม ทุนตามแผนการใช้เงินที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 66 ล้านบาท ให้แก่ SUPER และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 SUPER ได้ดำเนินการรับโอนหุ้นและแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ

**บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี โมนิ่ง จำกัด จำนวน 385.00 ล้านบาท ครอบคลุมชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.85 ต่อปี ไม่มีหลักประกัน

รวมมูลค่าที่บริษัทจ่ายซื้อทั้งสิ้น 451 ล้านบาท

โดยการเข้าซื้อดังกล่าวถือเป็นการซื้อสินทรัพย์เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวมที่ถูกซื้อเกือบทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 (วันที่ซื้อสินทรัพย์) ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)		
	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์	ปรับปรุงมูลค่าตาม ราคาจ่ายซื้อ	มูลค่าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,313	-	9,313
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	50	-	50
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (งานระหว่างก่อสร้าง)	445,833	290	446,123
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9,069	-	9,069
<u>หนี้สิน</u>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(12,339)	-	(12,339)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(1,081)	-	(1,081)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(135)	-	(135)
มูลค่าที่จ่ายซื้อ			451,000
<u>มูลค่าที่จ่ายซื้อ</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			66,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			385,000
			451,000
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการซื้อ			(9,313)
<b>มูลค่าจ่ายซื้อสุทธิ</b>			<b>441,687</b>

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับหนังสือขอให้ชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจาก บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี โมนิ่ง จำกัด จำนวน 9.60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.5 บาท เป็นจำนวนเงิน 72.00 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

## บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 136 ล้านบาท (13.60 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 800 ล้านบาท (80.00 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) และอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไม่นิ่ง จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในระหว่างปี 2565 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 583.28 ล้านบาท

### 12.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญของกลุ่มบริษัท

#### บริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอทู วอเตอร์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (“A2W”) ทุนจดทะเบียนจำนวน 275 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 68 ล้านบาท) จำนวน 27,499,997 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ A2W จาก บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“A2” หรือ “ผู้ขาย”) มูลค่าซื้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 บริษัทได้ชำระเงินมัดจำค่าหุ้นสามัญครั้งที่ 1 จำนวน 25 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 บริษัทได้ชำระเงินมัดจำค่าหุ้นสามัญครั้งที่ 2 จำนวน 20 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นสามัญ ในส่วนที่เหลือจำนวน 30 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการรับโอนหุ้นพร้อมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ

#### บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด (“APT”) ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท จำนวน 9,997 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ APT จากบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“A2” หรือ “ผู้ขาย”) มูลค่าซื้อรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นจำนวน 4 ล้านบาท ให้แก่บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทได้ดำเนินการรับโอนหุ้นและแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ

### 12.4 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

#### บริษัท เอทู เทคโนโลยี มองโกเลีย จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ลงทุนในบริษัท เอทู เทคโนโลยี มองโกเลีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยอนุมัติให้บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน



## บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) ลงทุนในบริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยอนุมัติให้บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 9,997 หุ้น หรือร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์จี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 8 ล้านบาท (80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท บริษัท เอเชีย เวสต์ เอ็นเนอร์จี จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในระหว่างปี 2565 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนรวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ล้านบาท

### 13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯเป็นที่ดินให้เช่า กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินไปค้าประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีราคาตลาดคิดเป็นจำนวนรวม 3.3 ล้านบาท (2565: 3.3 ล้านบาท) ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	
<b>ราคาทุน</b>								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	349,522	151,244	1,508,092	17,813	21,579	814	14,847	2,063,911
ซื้อเพิ่ม	-	24,741	16,955	5,939	1,186	9,432	187,322	245,575
โอนเข้า (โอนออก)	-	6,643	383,651	1,410	(1,650)	-	(392,650)	(2,596)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(28,516)	(274)	(86)	-	-	(28,876)
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากการซื้อกิจการ	-	-	290	-	-	-	445,833	446,123
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12.1)	(35,986)	(118,843)	(1,384,008)	(8,212)	(8,403)	-	(1,200)	(1,556,652)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	313,536	63,785	496,464	16,676	12,626	10,246	254,152	1,167,485
ซื้อเพิ่ม	-	-	4,386	1,612	-	527	65,093	71,618
โอนเข้า (โอนออก)	(784)	11,512	222,548	1,617	-	784	(237,194)	(1,517)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(121)	-	(404)	(6,050)	-	-	(6,575)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	312,752	75,176	723,398	19,501	6,576	11,557	82,051	1,231,011

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	(73,760)	(1,257,657)	(13,028)	(16,686)	(697)	-	(1,361,828)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(6,177)	(85,115)	(2,869)	(1,550)	(221)	-	(95,932)
(โอนเข้า) โอนออก	-	-	-	(250)	615	-	-	365
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	22,183	218	44	-	-	22,445
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12.1)	-	70,100	1,260,803	6,304	5,761	-	-	1,342,968
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	(9,837)	(59,786)	(9,625)	(11,816)	(918)	-	(91,982)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(5,712)	(96,381)	(2,478)	(440)	(476)	-	(105,487)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	31	(31)	375	6,050	-	-	6,425
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	(15,518)	(156,198)	(11,728)	(6,206)	(1,394)	-	(191,044)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>	<b>313,536</b>	<b>53,948</b>	<b>436,678</b>	<b>7,051</b>	<b>810</b>	<b>9,328</b>	<b>254,152</b>	<b>1,075,503</b>
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>	<b>312,752</b>	<b>59,658</b>	<b>567,200</b>	<b>7,773</b>	<b>370</b>	<b>10,163</b>	<b>82,051</b>	<b>1,039,967</b>

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	
<b>ราคาทุน</b>						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	4,184	-	1,935	709	6,050	12,878
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	4,184	-	1,935	709	6,050	12,878
ซื้อเพิ่ม	-	-	6,686	1,892	-	8,578
โอนเข้า (โอนออก)	(784)	784	-	-	-	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(6,050)	(6,050)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,400	784	8,621	2,601	-	15,406
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	-	(634)	(709)	(6,050)	(7,393)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(57)	-	-	(57)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-	(691)	(709)	(6,050)	(7,450)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(395)	(214)	-	(609)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	6,050	6,050
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	(1,086)	(923)	-	(2,009)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>	<b>4,184</b>	<b>-</b>	<b>1,244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,428</b>
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>	<b>3,400</b>	<b>784</b>	<b>7,535</b>	<b>1,678</b>	<b>-</b>	<b>13,397</b>

## บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินมูลค่าสุทธิตามบัญชี จำนวน 285.45 ล้านบาท ไปค้ำประกันสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 20) และเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 23)

#### การวัดมูลค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่มีข้อบ่งชี้ลดค่า

กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยประกอบด้วยเหมืองขุดสองแห่ง ที่พิจารณาว่าเป็นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหน่วยเดียวกัน ระหว่างปี 2566 ราคาเหรียญบิทคอยน์ (สินทรัพย์ดิจิทัล) ผันผวน บริษัทจึงได้ทำประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์นี้เป็นมูลค่าจากการใช้ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานต่อเนื่องของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนนั้นสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

ฝ่ายบริหารพิจารณาสมมติฐานที่สำคัญในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ จากราคาขายของเหรียญบิทคอยน์ในอนาคต โดยอ้างอิงจาก [www.buybitcoinworldwide.com](http://www.buybitcoinworldwide.com) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล และอัตราคิดลดก่อนภาษีร้อยละ 8

#### 15. สิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วย

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	131,246
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(5,665)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	125,581
ตัดจำหน่ายในระหว่างปี	(5,665)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	119,916

มูลค่าของสิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบถือตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ซึ่งประเมินมูลค่าของโครงการตามวิธีรายได้ โดยใช้สมมติฐานจากจำนวนปริมาณน้ำขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามสัญญาซื้อขายน้ำดิบ ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาขายน้ำดิบโดยประมาณ 29 ปี หักมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในสิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบ เริ่มนับจากระยะเวลาที่มีอำนาจควบคุม และสิ้นสุดเมื่อหมดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายน้ำดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน โดยค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	6,221	2,722	8,943
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	953	442	1,395
โอนเข้า (โอนออก)	2,900	(2,900)	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12.1)	(4,774)	-	(4,774)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	5,300	264	5,564
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	217	-	217
โอนเข้า (โอนออก)	264	(264)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	5,781	-	5,781
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	(3,100)	-	(3,100)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,554)	-	(1,554)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12.1)	2,310	-	2,310
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(2,344)	-	(2,344)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(748)	-	(748)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(3,092)	-	(3,092)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565</b>	2,956	264	3,220
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566</b>	2,689	-	2,689

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
<b>ราคาทุน</b>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	21	21
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	21	21
<b>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</b>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4	4
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	4	4
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	17	17

17. สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	36,809	-
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	207,895	-
ขายระหว่างปี	(94,161)	-
โอนเข้า/ (โอนออก)	(2)	-
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล	6,582	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	157,123	-

กลุ่มบริษัท วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลตามราคาปิดจาก CoinMarketCap ซึ่งจัดเป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลระดับ 2

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

18. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(33,804)	16,249	(30,593)	16,986
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีจากการดำเนินงานยกเลิก	-	13,285	-	-
	(33,804)	29,534	(30,593)	16,986
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ				
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	12,983	(41,595)	(156)	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการดำเนินงานยกเลิก	-	-	-	-
	12,983	(41,595)	(156)	-
<b>(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	(20,821)	(25,346)	(30,749)	16,986
<b>(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานยกเลิก</b>	-	13,285	-	-
<b>รวม</b>	(20,821)	(12,061)	(30,749)	16,986

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรขาดทุนจากการประมาณ				
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	110	114	(195)	-



บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับ (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	120,104	(114,926)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	24,021	(22,985)
ผลกระทบจากการนำผลขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอดัดบัญชีในปีก่อนมาใช้ประโยชน์	(4,961)	(3,279)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,453	14,001
รายได้ที่ไม่ถือเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่ม	(2,498)	(17,881)
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษียกมา	2,306	(988)
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	378	7,314
ภาษีเงินได้กำไรระหว่างกัน	-	11,687
อื่น ๆ	122	70
รวม	1,761	14,203
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	20,821	(12,061)

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	159,297	86,470
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	31,859	17,294
ผลกระทบจากการนำผลขาดทุนทางภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอดัดบัญชีในปีก่อนมาใช้ประโยชน์	156	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	-	16
รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี	-	318
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(1,266)	(472)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัดบัญชี	-	(170)
รวม	(1,266)	(308)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	30,749	16,986

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ใน			
	1 มกราคม 2566	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2566
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,618	208	(110)	1,716
สำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง	3,683	(1,884)	-	1,799
ประมาณการหนี้สินจากการบริการหลังการขาย	-	457	-	457
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	35,000	14,587	-	49,587
อื่น ๆ	38	-	-	38
<b>รวม</b>	<b>40,339</b>	<b>13,368</b>	<b>(110)</b>	<b>53,597</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ	32,327	(1,180)	-	31,147
<b>รวม</b>	<b>32,327</b>	<b>(1,180)</b>	<b>-</b>	<b>31,147</b>

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ใน			
	1 มกราคม 2565	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2565
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	1,732	(114)	1,618
สำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง	-	3,683	-	3,683
ประมาณการหนี้สินจากการบริการหลังการขาย	-	-	-	-
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	-	35,000	-	35,000
อื่น ๆ	38	-	-	38
<b>รวม</b>	<b>38</b>	<b>40,415</b>	<b>(114)</b>	<b>40,339</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จากการรวมธุรกิจ	33,507	(1,180)	-	32,327
<b>รวม</b>	<b>33,507</b>	<b>(1,180)</b>	<b>-</b>	<b>32,327</b>

บริษัท เอเชีย ฟริชชี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ใน			
	1 มกราคม 2566	ถ้าไรหรือ ขาดทุน	ถ้าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-	195	195
อื่น ๆ	-	(156)	-	(156)
รวม	-	(156)	195	39

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้				
ประเภทเงินฝาก				
ภาระหลักประกัน				
- ออมทรัพย์	6,107	6,147	-	-
- ฝากประจำ				
วงเงินกู้ยืมและวงเงิน				
หนังสือค้ำประกัน	531	531	-	-
สัญญาซื้อขายน้ำดิบ	5,229	4,617	-	-
Fleet Card	770	767	-	-
	12,637	12,062	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกิน 1 ปี	61,712	32,849	1,478	179
เงินมัดจำ	3,348	4,509	40	-
อื่น ๆ	14,468	12,946	-	-
รวม	92,165	62,366	1,518	179

บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)				
เงินเบิกเกินบัญชี	MOR	MOR	4,590	4,629	-	-
ตัวสัญญาใช้เงิน	2.00 - 3.40	2.00 - 3.40	51,606	74,800	-	-
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	3.00 - 3.40	3.00 - 3.40	-	30,288	-	-
รวม			56,196	109,717	-	-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทของกลุ่มบริษัทฯ ค้ำประกัน โดยบริษัทฯ และค้ำประกัน โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทย่อยค้ำประกัน โดยเงินฝากธนาคารของบริษัทย่อย

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า	717,595	811,588	-	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	134,411	143,924	-	-
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด	57,158	31,739	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,043	41,442	4,794	5,497
เจ้าหนี้อื่น	19,256	73,796	462	62
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	3,351	4,088	1,134	-
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	1,102	-	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	911	-	911
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	158	-
อื่น ๆ	2,399	-	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	963,213	1,108,590	6,548	6,470

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

22. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นและดอกเบี้ยค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากอดีตผู้ถือหุ้นและบริษัทอื่น	48,033	48,033	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	36,094	33,639	-	-
<b>รวม</b>	<b>84,127</b>	<b>81,672</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 เงินกู้ยืมระยะสั้นข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมจากอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยสองรายในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครอบคลุมชำระเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 – 7.75 ต่อปี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 อดีตผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทย่อยได้ฟ้องร้องให้บริษัทย่อยชำระคืนเงิน รายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 33

23. เงินกู้ยืมระยะยาว

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	16,402	34,402	-	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(16,402)	(18,000)	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	16,402	-	-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	34,402	-
หัก จ่ายชำระระหว่างปี	(18,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	16,402	-

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินกู้ยืมระยะยาวมีรายละเอียด อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาชำระคืนสามารถสรุปได้ดังนี้

วงเงิน	วงเงิน		ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	การชำระหนี้
	(หน่วย: ล้านบาท)				
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565			
1	210	210	กันยายน 2560 – ธันวาคม 2567	MLR ต่อปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2564 – 2566 ก่อนชำระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,500,000 บาท</li> <li>- ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564 – 2566 ก่อนชำระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,500,000 บาท</li> <li>- ชำระคืนเงินต้นเดือนม.ค.-ก.ค. 2566 – 2567 ก่อนชำระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000,000 บาท</li> <li>- ชำระคืนเงินต้นเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2566 – 2567 ก่อนชำระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าเดือนละ 2,000,000 บาท และต้องชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2567</li> </ul>

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน วงเงิน 210 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี มีหลักประกันการกู้ยืมได้แก่ ที่ดินของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13, 14) เงินฝากประจำของบริษัทย่อย และค้ำประกันโดยบริษัทฯและอดีตผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

24. สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญา 3 - 8 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	64,434	-
เพิ่มขึ้น	23,078	-
โอนเข้า	(21,891)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	1,400	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม	(22,540)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	44,481	-
เพิ่มขึ้น	13,505	8,373
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(14,913)	(1,767)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	43,073	6,606

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	51,970	51,297	7,729	-
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(7,021)	(5,039)	(929)	-
รวม	44,949	46,258	6,800	-
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(12,035)	(12,154)	(1,507)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	32,914	34,104	5,293	-

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

## 25. หุ้นกู้

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทออกหุ้นกู้ระยะยาวประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้	จำนวนหุ้น	วันที่จำหน่าย	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย (%)
APCS246A	385,100	16 มิถุนายน 2565	16 มิถุนายน 2567	6.00
APCS24NA	306,600	11 พฤศจิกายน 2565	11 พฤศจิกายน 2567	6.20

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้สำหรับ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	682,608
ต้นทุนในการออกหุ้นกู้ - ตัดจำหน่าย	5,547
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	688,155

หุ้นกูดังกล่าว มีเงื่อนไขสำคัญบางประการที่บริษัทต้องถือปฏิบัติตลอดอายุหุ้นกู้ เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น



บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

26. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	12,250	34,342	3,466	7,101
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการ – เงินชดเชย	-	1,250	-	1,250
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,973	3,919	339	271
ต้นทุนดอกเบี้ย	456	901	95	69
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	-	(2,885)	-	(2,885)
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	(355)	(650)	976	-
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี	(5,439)	(1,162)	(4,100)	(2,340)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย (หมายเหตุ 12.1)	-	(23,465)	-	-
<b>สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี</b>	<b>9,885</b>	<b>12,250</b>	<b>776</b>	<b>3,466</b>

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 0.7 ล้านบาท) (2565: จำนวน 12 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จำนวน 3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่าง 8 - 15 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 15 ปี) (2565: 9 - 18 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อัตราคิดลด	2.64-3.46	1.20-3.46	3.12	1.20
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.13	3.65-6.19	5.13	6.04

บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(0.3)	0.3	(0.1)	0.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	0.3	(0.3)	0.1	(0.1)

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(0.9)	1.7	(0.1)	0.1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.6	(0.9)	0.2	(0.2)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันจากข้อสมมติฐานอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กัน

## 27. สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัทฯ ทำมาหาได้ทุกราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนทุนของบริษัทฯ สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่าย เงินปันผลได้

## 28. เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 39.60 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้จ่ายเงินปันผลแล้ว

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

29. ต้นทุนทางการเงิน

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	55,717	25,193	47,662	16,082
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,801	1,365	466	1,285
รวม	<u>57,518</u>	<u>26,558</u>	<u>48,128</u>	<u>17,367</u>

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้าง	563,196	927,018	-	-
ต้นทุนค่าก่อสร้าง	455,927	757,926	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	174,304	65,676	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	126,960	51,890	2,380	57
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	116,461	124,349	15,139	11,173
ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	20,651	22,539	1,570	2,278
ค่าเช่าและค่าบริการ	19,363	21,877	1,012	24
ต้นทุนค่าวัสดุคิปป	9,079	13,769	-	-
อื่นๆ	24,331	30,845	2,678	4,052

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

31. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี  
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>				
กำไร (ขาดทุน) ที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	99,284	(213,422)	128,548	69,483
กำไร (ขาดทุน) ที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	101,133	-	-
	<u>99,284</u>	<u>(112,289)</u>	<u>128,548</u>	<u>69,483</u>
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	660,000	660,000	660,000	660,000
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)</b>				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.1504	(0.3234)	0.1948	0.1053
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	0.1532	-	-
	<u>0.1504</u>	<u>(0.1702)</u>	<u>0.1948</u>	<u>0.1053</u>

32. ข้อมูลแยกตามส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพย์ตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจในส่วนงานภูมิศาสตร์สามแห่ง คือ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศมองโกเลีย

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดข้อมูลแยกตามส่วนงานดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม									
	รายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล		รายได้จากการขายและบริการ				รายได้ค่าก่อสร้าง			
	เหมืองขุดบิตคอยน์		การขายวัสดุก่อสร้าง และการบริหารงาน		การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		วิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้จากลูกค้าภายนอก	239	43	68	266	61	38	1,131	1,470	1,499	1,817
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(17)	(30)	4	(30)	31	14	83	(24)	101	(70)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้เป็นส่วน รายได้อื่น									5	6
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(112)	(128)
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย									177	-
กำไรจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล									7	-
ค่าใช้จ่ายอื่น									-	(20)
ต้นทุนทางการเงิน									(58)	(27)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้									(21)	26
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง									99	(213)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานยกเลิก									-	110
สินทรัพย์จำแนกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้										
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์									1,040	1,076
สินทรัพย์อื่น									2,744	3,432
สินทรัพย์รวม									3,784	4,508

กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

รายได้จากการขายจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566	2565
ประเทศไทย	1,379	1,757
ต่างประเทศ	119	60
รวม	1,498	1,817

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 196 ล้านบาท 144 ล้านบาท 121 ล้านบาท 118 ล้านบาท และ 110 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานบริการตามสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ส่วนงานบริการตามสัญญาก่อสร้างเกี่ยวกับน้ำ และส่วนงานบริการตามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (2565: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 5 ราย เป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท 357 ล้านบาท 250 ล้านบาท 214 ล้านบาท และ 213 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานบริการตามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนงานบริการตามสัญญาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ส่วนงานบริการตามสัญญาก่อสร้างเกี่ยวกับน้ำ และส่วนงานขายวัสดุก่อสร้าง)

33. คดีความ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 อดีตผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ฟ้องร้องให้บริษัทย่อยชำระคืนเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน (หมายเหตุ 22) พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินรวม 71.97 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 44.93 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายจำนวน 27.04 ล้านบาท) โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระเงินจำนวน 71.97 ล้านบาทให้แก่อดีตผู้ถือหุ้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 44.93 ล้านบาท นับแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะชำระเสร็จ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทย่อยชำระเงินต้นจำนวน 44.93 ล้านบาท โดยงดเว้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำฟ้องฎีกา

ณ ปัจจุบัน ศาลฎีกาพิจารณารับฎีกาของบริษัทย่อยและโจทก์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด บริษัทย่อยจึงยังไม่กลับรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บันทึกไว้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 33.89 ล้านบาทออกจากบัญชี

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### 34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

#### 34.1 ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาช่วงไว้แล้วเป็นจำนวน 227 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี) (31 ธันวาคม 2565: 952 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: ไม่มี)

#### 34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 14 ล้านบาท (2565: 2 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสำนักงาน (เฉพาะของบริษัทฯ: 14 ล้านบาท (2565: 2 ล้านบาท))

#### 34.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยทางตรงแห่งหนึ่งได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้รับจากธนาคาร ในวงเงินรวม 210 ล้านบาท (2565: 210 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวน 259.57 ล้านบาท (2565: 282 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติตามปกติของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันระหว่างกัน

#### 34.4 การถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญา

ในปี 2564 บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัทย่อยได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการให้บริการตามสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565 และวันที่ 12 มกราคม 2566 คู่สัญญาดังกล่าวได้ส่งจดหมายเรียกร้องให้บริษัทย่อยชำระค่าเสียหายจากการให้บริการตามสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ 490 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้ทำการปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว และยังไม่มีการเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติมภายหลังจากการปฏิเสธต่อคู่สัญญา ทั้งนี้บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการหารือกับคู่สัญญา โดยมีแผนที่จะรับงานเพิ่มเติมในขณะเดียวกัน บริษัทย่อยได้ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากผู้รับเหมาช่วงเช่นกัน ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทย่อยเชื่อว่าบริษัทย่อย จะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นทางการจากข้อเรียกร้องดังกล่าว

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

#### 34.5 การหยุดการดำเนินงานที่โรงไฟฟ้ายะชุมน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 บริษัทย่อยได้รับคำสั่งให้หยุดการดำเนินงานที่โรงไฟฟ้ายะชุมน ซึ่งบริษัทย่อยมีสัญญาให้บริการบริหารจัดการกับผู้ว่าจ้างรายหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทย่อยไม่สามารถให้บริการบริหารจัดการ แก่โรงไฟฟ้าดังกล่าวได้นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 บริษัทย่อยได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินงานบนโรงไฟฟ้ายะชุมนได้แล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทย่อยได้รับคำสั่งให้หยุดการดำเนินงานบนโรงไฟฟ้ายะชุมน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทย่อยได้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง และปรับปรุงแก้ไขตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนะครบถ้วนแล้ว

#### 35. เครื่องมือทางการเงิน

##### นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งกลุ่มบริษัทจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

##### ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัท ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

##### ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมจากธนาคาร



บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2566						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	47	166	213	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	1,134	1,134	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	847	847	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	13	-	-	-	-	13	0.38-1.05
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47</b>	<b>2,147</b>	<b>2,207</b>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม							
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	51	-	-	5	-	56	หมายเหตุ 20
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	963	963	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	16	-	16	หมายเหตุ 23
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย							
จากบริษัทอื่น	48	-	-	-	36	84	หมายเหตุ 22
หุ้นกู้	688	-	-	-	-	688	หมายเหตุ 25
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12	33	-	-	-	45	6.13
<b>รวม</b>	<b>799</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>999</b>	<b>1,852</b>	

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	ไม่มี	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	อัตรา ดอกเบี้ย		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	72	142	214	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	868	868	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	-	-	-	-	960	960	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12	-	-	-	-	12	0.38 - 1.05
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72</b>	<b>1,970</b>	<b>2,054</b>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม							
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	105	-	-	5	-	110	หมายเหตุ 20
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	1,109	1,109	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย							
จากบริษัทอื่น	48	-	-	-	34	82	หมายเหตุ 22
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	34	-	34	หมายเหตุ 23
หุ้นกู้	-	683	-	-	-	683	หมายเหตุ 25
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12	34	-	-	-	46	6.13
<b>รวม</b>	<b>165</b>	<b>717</b>	<b>-</b>	<b>39</b>	<b>1,143</b>	<b>2,064</b>	

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2566						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย	รวม		
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	36	43	79	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	10	10	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	687	-	-	-	-	687	หมายเหตุ 6
รวม	687	-	-	36	53	776	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	7	7	หมายเหตุ 21
หุ้นกู้	-	688	-	-	-	688	หมายเหตุ 25
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2	5	-	-	-	7	6.13
รวม	2	693	-	-	7	702	

บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	2565						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด		ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย	รวม	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี					
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	50	2	52	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	2	2	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	612	-	-	-	-	612	หมายเหตุ 6
รวม	612	-	-	50	4	666	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	6	6	-
หุ้นกู้	-	683	-	-	-	683	หมายเหตุ 25
รวม	-	683	-	-	6	689	

**ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งไม่ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน	
	2566	2565	2566	2565
สกุลเงิน:				
ดอลลาร์สหรัฐ	-	0.04	-	7.00

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน	
	2566	2565	2566	2565
สกุลเงิน:				
ดอลลาร์สหรัฐ	-	0.04	-	-

**การกำหนดมูลค่ายุติธรรม**

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่ปรึกษาไว้ในบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่เป็นที่ปรึกษาไว้ในบัญชีเนื่องจากส่วนใหญ่ของเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด

**ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถหรือ ไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยลูกหนี้หลายราย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้

บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**36. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่า ๆ กันในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนและจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ตามงบการเงินรวมได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 0.70 ล้านบาท และ 1.69 ล้านบาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 0.10 ล้านบาท และ 0.16 ล้านบาท ตามลำดับ

**37. การบริหารจัดการทุน**

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ คือการดำรงฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และตลาดเงินทุน และเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต คณะกรรมการเฝ้าติดตามผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทกำหนดว่าเป็นผลของกิจกรรมการดำเนินงานหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและติดตามระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.12 : 1 และ 1.12 : 1 ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.42 : 1 และ 0.45 : 1 ตามลำดับ

**38. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567